



ประกาศโรงเรียนสุรวิทยาคาร

ฉบับที่ ๑๕/๒๕๖๘

เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (กลุ่มห้องเรียนปกติ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เพิ่มเติม

เพื่อให้การดำเนินการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประเภทนักเรียน (กลุ่มห้องเรียนปกติ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ ของโรงเรียนสุรวิทยาคาร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ การรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ เรื่อง รายละเอียดการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๘ ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ประกาศโรงเรียนสุรวิทยาคาร ฉบับที่ ๗ /๒๕๖๘ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (กลุ่มห้องเรียนปกติ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ จึงประกาศรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ดังรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนี้

การคัดเลือก ดำเนินการคัดเลือกในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘ โดยนักเรียนที่สมัครคัดเลือกรายงานตัว ใต้อาคาร ๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. และให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนจำนวน ๒๐ คน ที่มีคุณสมบัติตรงกับหลักเกณฑ์ของนักเรียนตามประเภทความสามารถพิเศษ จากแฟ้มสะสมผลงาน การสอบภาคปฏิบัติ และการสัมภาษณ์ รวมทั้งสิ้น ๑๐๐ คะแนน โดยมีสัดส่วนคะแนนและรายละเอียด ดังนี้

แฟ้มสะสมผลงาน (๕๐ คะแนน) ประกอบด้วยผลงาน รางวัล เกียรติบัตร เอกสาร หลักฐานอื่นๆ ที่ออกโดยหน่วยงาน หรือ องค์กร ที่ได้รับการยอมรับ ในด้านความสามารถพิเศษนั้นๆ สอดคล้องตรงกับด้านที่สมัครตั้งแต่ระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับภาค ระดับจังหวัด ระดับเขตการศึกษา ระดับเครือข่ายโรงเรียน หรือระดับโรงเรียน

การสอบภาคปฏิบัติ (๓๐ คะแนน) ประกอบด้วย การปฏิบัติ ด้วยอุปกรณ์สาธิตที่แสดงถึงการมีทักษะที่โดดเด่น มีความชำนาญ มีความสามารถพิเศษในด้านที่สมัคร

การสัมภาษณ์ (๒๐ คะแนน) มีบุคลิกภาพและหรือมีลักษณะนิสัยที่ดี ควบคุมอารมณ์ สื่อสารที่แสดงถึงทัศนคติเกี่ยวกับการเรียนหรือสถานการณ์ที่กำหนด แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างมีเหตุผล

การประกาศผล จะประกาศผลโดยจัดลำดับจากคะแนนรวม กรณีคะแนนรวมเท่ากัน ให้พิจารณาจัดลำดับจากคะแนนแฟ้มสะสมผลงาน คะแนนภาคปฏิบัติและคะแนนสัมภาษณ์ที่มากกว่าก่อนตามลำดับ และผลการตัดสินคัดเลือกของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด

ทั้งนี้หลักเกณฑ์และรายการประเมินนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ดังแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘



(นายสมศักดิ์ บุญโต)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร

หลักเกณฑ์และรายการประเมินเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

แนบท้ายประกาศโรงเรียนสุรวิทยาคารฉบับที่ ๑๕/๒๕๖๘

เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

(กลุ่มห้องเรียนปกติ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เพิ่มเติม

ชื่อ-สกุลผู้สมัคร เด็กชาย/เด็กหญิง/นาย/นางสาวเลขประจำตัวผู้สมัคร.....

ด้านที่สมัคร	ประเภทด้านที่สมัคร
<input type="checkbox"/> ด้านดนตรี ทัศนศิลป์หรือนาฏศิลป์	<input type="checkbox"/> ดนตรีไทย <input type="checkbox"/> ดนตรีสากล <input type="checkbox"/> ดนตรีพื้นเมืองสุรินทร์ <input type="checkbox"/> ทัศนศิลป์ <input type="checkbox"/> นาฏศิลป์
<input type="checkbox"/> ด้านกีฬา กรีฑา	<input type="checkbox"/> ด้านกีฬา <input type="checkbox"/> กรีฑา
<input type="checkbox"/> ด้านคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยี	<input type="checkbox"/> ด้านคอมพิวเตอร์ <input type="checkbox"/> เทคโนโลยี
รายการประเมิน	คะแนน
1. เพิ่มสะสมผลงาน (50 คะแนน)	
มีผลงานที่สอดคล้องตรงกับด้านที่สมัคร ระดับนานาชาติ	50 คะแนน
มีผลงานที่สอดคล้องตรงกับด้านที่สมัคร ระดับชาติ	40 คะแนน
มีผลงานที่สอดคล้องตรงกับด้านที่สมัคร ระดับภาค	30 คะแนน
มีผลงานที่สอดคล้องตรงกับด้านที่สมัคร ระดับจังหวัด	20 คะแนน
มีผลงานที่สอดคล้องตรงกับด้านที่สมัคร ระดับเขตการศึกษาาระดับ เครือข่ายโรงเรียน	10 คะแนน
ผลงานระดับโรงเรียน /ไม่มีผลงาน/ผลงานไม่ตรงกับด้านที่สมัคร	0
2. การทดสอบภาคปฏิบัติ (30 คะแนน) พิจารณาจากทักษะตามความสามารถพิเศษ หากไม่สามารถ ทดสอบภาคปฏิบัติได้ ให้เป็นดุลพินิจของคณะกรรมการจะให้ผู้สมัครได้สาธิตหรือแสดงความสามารถตาม ความเหมาะสม	
สาธิตประกอบการปฏิบัติและปฏิบัติได้อย่างคล่องแคล่ว แสดงถึง การมีทักษะที่โดดเด่น และมีความชำนาญ มีความสามารถพิเศษใน ด้านที่สมัคร	26 - 30 คะแนน
สาธิตประกอบการปฏิบัติและปฏิบัติได้อย่างคล่องแคล่ว แสดงถึง การมีทักษะที่และมีความสามารถพิเศษในด้านที่สมัคร	21 - 25 คะแนน
สาธิตประกอบการปฏิบัติ และปฏิบัติได้ มีทักษะ มีความสามารถ พิเศษในด้านที่สมัคร	16 - 20 คะแนน
สาธิต/ปฏิบัติ ไม่คล่องแคล่ว/	11 - 15 คะแนน
ไม่สาธิต/ไม่ปฏิบัติ/	0



3. การสอบสัมภาษณ์ (20 คะแนน)	
มีบุคลิกภาพ/ลักษณะนิสัยที่ดี ควบคุมอารมณ์ได้อย่างดี สื่อสารที่แสดงถึงการทัศนคติเกี่ยวกับการเรียนหรือสถานการณ์ที่กำหนด สามารถการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและมีเหตุผลประกอบการตอบคำถามได้อย่างคล่องแคล่ว ฉะฉาน ชัดเจน	18 - 20 คะแนน
มีบุคลิกภาพ/ลักษณะนิสัย ควบคุมอารมณ์ได้ สื่อสารที่แสดงถึงการทัศนคติเกี่ยวกับการเรียนหรือสถานการณ์ที่กำหนด สามารถการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและมีเหตุผลประกอบการตอบคำถาม	15 - 17 คะแนน
มีบุคลิกภาพ/ลักษณะนิสัย ควบคุมอารมณ์ได้ สื่อสารที่แสดงถึงการทัศนคติเกี่ยวกับการเรียนหรือสถานการณ์ที่กำหนดได้บ้าง สถานการณ์ ไม่สามารถการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและตอบคำถามได้แต่ไม่มีเหตุผลประกอบ	12 - 14 คะแนน
บุคลิกภาพไม่เหมาะสม ไม่สามารถสื่อสารที่แสดงถึงการทัศนคติเกี่ยวกับการเรียนหรือสถานการณ์ที่กำหนด ไม่สามารถการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและไม่สามารถตอบคำถามได้	0 คะแนน

